

# ผลการประกวด KidZania Talent Show 2017



11 เมษายน 2560 ที่ โรงละครคิตส์ซาเนีย กรุงเทพฯ มีการจัดประกวด คิตส์ซาเนีย ทาเลนท์โชว์ ประจำปี 2560 (KidZania Talent Show 2017) เพื่อค้นหา คิตส์ซาเนีย แอมบาสเดอร์ 2560 (KidZania Brand Ambassador 2017) โดยมี เยาวชนอายุระหว่าง 9 -12 ปี จำนวน 10 คน ผ่านเข้ามาชิงตำแหน่ง โดยได้รับเกียรติจาก จิตติมา คนตรง ผู้จัดการฝ่ายการตลาด คิตส์ซาเนีย กรุงเทพฯ, ทศนีย์ เอื้อวิทยา ผู้ช่วยบรรณาธิการบริหาร วารสารทีศไท, ณิชฎุฑุทธิ์ รามสูตร ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบริการผู้เช่าและลูกค้า ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน และ ธนรัช ไตรรัตน์วงศ์ ผู้ควบคุมการผลิตรายการปริศนาฟ้าแลบและฟ้าแลบเด็ก ร่วมเป็นคณะกรรมการกิตติมศักดิ์ ท่ามกลางกองเชียร์เต็มโรงละคร โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน สำหรับผลการประกวดปรากฏว่า ผู้คว้ารางวัลชนะเลิศและตำแหน่งคิตส์ซาเนีย แอมบาสเดอร์ 2560 ไปครอง ได้แก่ “น้องแจ้สมิน” ด.ญ.ฐิณัฐฐา อรรถเศรษฐัง อายุ 9 ปี จากโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ได้รับโล่รางวัล, สายสะพาย, สิทธิเข้าเมืองคิตส์ซาเนีย ระยะเวลา 1 ปี และของรางวัลจากผู้สนับสนุน รวมมูลค่ากว่า 30,000 บาท สำหรับตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง คือ “น้องมามี” ด.ญ. จิตตินดา เต็มอุดมภาค อายุ 9 ปี จากโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย รองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ “น้องแพรว” ด.ญ.ธัชนันท์ วิโรจน์จุลศักดิ์ อายุ 12 ปี จาก โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี และรองชนะเลิศอันดับสาม ได้แก่ “น้องยูกิ” ด.ญ.กัญญ์สิณี ประเสริฐศักดิ์ อายุ 10 ปี จากโรงเรียนนานาชาติฮาร์โรว์ สำหรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1-3 ได้รับโล่รางวัล สายสะพาย บัตรเข้าเมืองคิตส์ซาเนีย และของรางวัลจากผู้สนับสนุนมากมาย ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยเสียงของกองเชียร์จากผู้ปกครองและเยาวชนที่มาร่วมกิจกรรม จิตติมา คนตรง ผู้จัดการฝ่ายการตลาด คิตส์ซาเนีย กรุงเทพฯ กล่าวว่าการประกวด KidZania Talent Show 2017 เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ เยาวชนรุ่นใหม่ได้มาแสดงความสามารถ ซึ่งโชว์มีความน่าทึ่ง น่าสนใจ สดใสสมวัย อีกทั้งยังมีแนวคิดและฝีมือไม่แพ้มืออาชีพเลยทีเดียว โดย คิตส์ซาเนีย แอมบาสเดอร์ และผู้เข้ารอบทั้งหมด จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการประชาสัมพันธ์และได้รับโอกาสในการร่วมกิจกรรมของคิตส์ซาเนีย กรุงเทพฯและผู้สนับสนุนตลอดทั้งปี โดยสามารถติดตามชมผลงานของเยาวชนคนเก่งผ่านเฟซบุ๊ก [www.facebook.com/kidzaniabangkok](http://www.facebook.com/kidzaniabangkok)